



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/ ๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแผนการออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม: แนะนำ ส่งเสริม การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต ที่ ๐๐๒๓.๓๖/๑๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการออกนิเทศ ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต ได้แจ้งตัวชี้วัดการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเทพสถิตให้มีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินรายด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และเพื่อนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี จึงขอแจ้งแผนการออกนิเทศฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจนิเทศตามวัน และเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อยกข้อคิดเห็น
แจ้ง.....
 เห็นการพิจารณาดำเนินการต่อไป
.....
(นางสาววลินดา จังโกภี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปทุมวดี นิกธรรม)
ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต

จ.อ.
(นายสุภกฤช สุวานเจริญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๘๕-๕๐๖๖

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ถ้ำคำพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เต็มชดลายน้ำใหม่ ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

โปรดสั่งการ

(นายมนตรี สติระานูจันต์)

นายกรานต์ เขตจันท์

แผนการออกนิเทศ ตรวจสอบ แนะนำ ส่งเสริม
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ หน่วยการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
 อ่างทอง เทศบาลเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วัน เดือน ปี	เวลา	หมายเหตุ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	
๔	องค์การบริหารส่วนตำบลระตะแบก	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	
๕	เทศบาลตำบลเทพสถิต	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	
๖	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายฉิว	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	

- หมายเหตุ
๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ตามเกณฑ์การประเมิน LPA (อ้างอิงหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
 ๒. จัดเตรียมสมุดตรวจเยี่ยม ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 ๓. แผนการออกนิเทศ ฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงการออกนิเทศ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการ

แบบรายงาน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ หน่วยการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

เป้าหมาย: ให้จังหวัดกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

โดยกำหนดตัวชี้วัด: จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ ๑๐ คะแนน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน: ๔ ระดับ คือ ๐-๑-๓-๕

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. คำสั่งแต่งตั้งและรายงานการประชุม คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.ฐานข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ และฐานข้อมูลการช่วยเหลือและส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ จากระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และช่องทางการเผยแพร่</p> <p>๔. โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ</p> <p>๕. สอบถาม/สัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๔. หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และข้อมูลสถิติหญิงตั้งครรภ์และทารก</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. มีการสำรวจและจัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ เช่น จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ สถิติทารกคลอดก่อนกำหนดหรือเสียชีวิต และทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. มีการดำเนินการช่วยเหลือเพื่อพาหญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ เช่น การจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดและหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนการดูแล/การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์/การจัดระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เพื่อพาไปพบแพทย์/พยาบาล (รพ.สต./รพ.ช./รพ.ท./รพ.ศ.)</p>		

การตรวจสอบการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

คะแนนที่ได้

๕. มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และ การฝากครรภ์ภายใน ๑๒ สัปดาห์ เมื่อรู้ว่าจะ ตั้งครรภ์ ให้กับประชาชนทั่วไป (ชุมชน ญาติพี่น้อง และบุคคลใกล้ชิดหญิง ตั้งครรภ์) หญิงตั้งครรภ์ และคู่สมรส ผ่าน ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เสียง ตามสายผ่านหอกระจายข่าว การประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ ชุมชน และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง)

๕. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความ ตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอด ก่อนกำหนดการอบรมให้ความรู้และการ จัดกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน :

- ๑. มีการดำเนินการครบทั้ง ๕ กิจกรรม
- ๒. มีการดำเนินการ ๔ กิจกรรม
- ๓. มีการดำเนินการ ๓ กิจกรรม
- ๔. มีการดำเนินการน้อยกว่า ๓ กิจกรรม หรือไม่มีการดำเนินการ

- ๕
- ๓
- ๑
- ๐

คำอธิบาย : โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะ คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ โดยมีเป้าหมายลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน ได้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน

๒. คะแนนในตัวชี้วัดนี้ คือ ๑๐ คะแนน โดยนำผลคะแนนที่ได้มาคูณสอง

การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p><u>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</u></p> <p>๑. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒. ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อน จากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร โบปลิว จดหมายข่าว</p> <p><u>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒. การจัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในครัวเรือน/สถานศึกษา/โรงเรียนในสังกัด อบท.</p> <p><u>กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล</u></p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในครัวเรือนครบทุกครัวเรือน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในครัวเรือน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในครัวเรือน ร้อยละ ๘๐</p> <p>๓. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในครัวเรือน ร้อยละ ๗๐</p> <p>๔. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในครัวเรือน ร้อยละ ๖๐</p> <p><u>กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด</u></p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในสถานศึกษา/โรงเรียนในสังกัด ครบทุกแห่ง</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในสถานศึกษาสังกัด อบจ. ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในสถานศึกษาสังกัด อบจ. ร้อยละ ๘๐</p> <p>๓. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในสถานศึกษาสังกัด อบจ. ร้อยละ ๖๐</p> <p>๔. จัดทำถังขยะเปียกสดโลกร้อนในสถานศึกษาสังกัด อบจ. ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p> <p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

หมายเหตุ : ๑. ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒. กรณี เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินจากจำนวนครัวเรือนในระบบ Thai Qm (กรณีครัวเรือนไม่มีพื้นที่ดำเนินการ และได้รายงานข้อมูลให้จังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถนำมาปรับลดจำนวนครัวเรือนในระบบ Thai Qm ได้)

๓. คะแนนในตัวชี้วัดนี้ คือ ๑๐ คะแนน โดยนำผลคะแนนที่ได้มาคูณสอง

